

UBND TỈNH ĐẮK LẮK  
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Số: 193 /STTTT-TTBCXB  
V/v phản hồi thông tin báo chí

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đắk Lắk, ngày 04 tháng 3 năm 2019

Kính gửi: UBND huyện Ea Kar.

Ngày 04/3/2019, Báo Dân sinh (cơ quan chủ quản: Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội) đăng tải bài viết: “*Đắk Lắk: Nhà máy chế biến tinh bột sắn xả thải làm ô nhiễm môi trường*”. (Link bài viết: <http://baodansinh.vn/dak-lak-nha-may-che-bien-tinh-bot-san-xa-thai-lam-o-nhiem-moi-truong-d91940.html>).

Nội dung bài viết phản ánh: “ Theo phản ánh của nhiều hộ dân sống bên lưu vực sông Krông Năng, đoạn qua huyện Ea Kar, Đắk Lắk, cứ đến mùa thu hoạch sắn và khi nhà máy đi vào hoạt động, thì những hộ sống ở đó đều bị ô nhiễm bởi nước xả thải của nhà máy chế biến tinh bột sắn Ea Kar gây ra....”

(Có phôi nội dung bài báo kèm theo).

Căn cứ Điều 43, Chương IV, Luật Báo chí 2016 về phản hồi thông tin báo chí; Thông báo Kết luận số 226/TB-UBND, ngày 13/12/2011 của UBND tỉnh tại buổi họp bàn về phương thức tổ chức họp báo định kỳ; Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị UBND huyện Ea Kar chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn kiểm tra và có báo cáo phản hồi bằng văn bản gửi UBND tỉnh (qua Phòng Khoa giáo Văn xã – Văn phòng UBND tỉnh), gửi Sở Thông tin và Truyền thông trước ngày 11/3/2019 để phản hồi thông tin cho báo chí; đồng thời gửi Trung tâm Quản lý Công thông tin điện tử tỉnh, số 59 Nơ Trang Long, thành phố Buôn Ma Thuột để đăng tải.

Với nội dung trên, đề nghị lãnh đạo đơn vị quan tâm thực hiện./.

*ngoc ty*  
**Nơi nhận:**

- Như trên;
- UBND tỉnh (b/c);
- Đ/c Nguyễn Tuấn Hà - PCT UBND tỉnh (b/c);
- Lãnh đạo Sở (b/c);
- Báo Dân sinh;
- Phòng KGVX -VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TTBCXB, Công TTĐT tỉnh.

**KT.GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**



**Nguyễn Ngọc Tý**

**Đắk Lắk: Nhà máy chế biến tinh bột sắn xả thải làm ô nhiễm môi trường**  
04/03/2019 06:22

Phản ánh của nhiều hộ dân sống bên lưu vực sông Krông Năng, đoạn qua huyện Ea Kar, Đắk Lắk, cứ đến mùa thu hoạch sắn và khi nhà máy đi vào hoạt động, thì những hộ sống ở đó đều bị ô nhiễm bởi nước xả thải của nhà máy chế biến tinh bột sắn Ea Kar gây ra.



*Người dân đang vớt cá chết trên sông*

Ngày 1 và 2/3/2019, nhiều hộ dân ở khu vực sông phía dưới nhà máy chế biến tinh bột sắn Ea Kar huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk, cho biết nơi đây xuất hiện tình trạng cá chết nổi lềnh bềnh trên mặt nước ngả màu đen, không khí bị bủa vây bởi mùi hôi thối nồng nặc. Tình trạng này bắt đầu xuất hiện vào ngày 1/3/2019, và có khả năng sẽ kéo dài “bởi đã vào mùa chế biến tinh bột sắn”.

Ông T, một người dân trong vùng nói rằng, năm nào cũng vậy, cứ đến mùa làm bột sắn thì nguồn nước ở khu vực này lại ô nhiễm, mùi hôi bốc lên không thể nào chịu nổi, nhất là những ngày trời nắng. Người dân đã nhiều lần phản ánh lên chính quyền địa phương nhưng chẳng thấy thay đổi gì. “Mọi năm thì nước chỉ đổi màu và bốc mùi, không hiểu sao năm nay có thêm tình trạng cá chết. Chắc nước sông ô nhiễm quá rồi, đến cá cũng không chịu nổi nữa”, ông T nói.

Chúng tôi đã đến tận nơi và nhận thấy thực tế đúng như những gì người dân phản ánh. Chỉ trong vài phút, người dân đã vớt lên được cả chục ký cá chết.

Những người dân trong vùng không dám dùng nước để tưới cà phê, hoa màu vì sợ cây chết. "Khu vực này dân lại chủ yếu ăn nước giếng nên không biết như vậy chúng tôi có ăn được nước nữa không", ông T lo lắng. Họ cho rằng, nhà máy xả thải như vậy ảnh hưởng đến cả một dòng sông phía hạ lưu chứ không riêng khu vực này. Đó là hành vi xem thường sức khỏe con người, môi trường thiên nhiên và pháp luật!



*Cá chết người dân nơi đây bắt được*

Theo một phó phòng tài nguyên môi trường huyện, được biết UBND huyện đã lập đoàn xuống nhà máy làm việc nhưng xuống... "hơi trễ" nên nhà máy không có người làm việc.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin vấn đề này.

**LÊ NHUẬN**